



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๐๙๓๓.๐๑/๒๖๙

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล

ด้วย กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ได้ดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และได้ รายงานตามแบบรายงานฯ ผ่านระบบ Google Forms ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล จึงขอรายงานผลการ ดำเนินงานตามมาตรการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาต

(นางสาวปิยวรรณ วิลานบุตร)




เจ้าหน้าที่

ทราบ

(นายไพรัช จันทพันธ์)

สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวง

<p>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล</p>	
<p>ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี วัน/เดือน/ปี : ๒ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :</p> <p>๑. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>Link ภายนอก MOIT ๒๒ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และช่องทางการร้องเรียนโดยกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และ Google ไดรฟ์</p> <p>หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นายอำพล พิมพ์พรม) ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายไพรัช จันทพันธ์) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นางสาวเพ็ญศิริ แซ่ตั้ง) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗</p>	